



ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๑๒๗๖๕

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔

เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลในกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงิน  
เป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงบประมาณได้วางแผนปฏิบัติการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง  
และปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศลซึ่งเป็นงบประมาณ โดยสำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนต้องจัดทำรายละเอียดและเอกสารประกอบเพื่อแสดงถึงความพร้อมใน  
การดำเนินการส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาในแต่ละปี

ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร  
ประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง  
และรวดเร็ว จึงขอให้โรงเรียนการกุศลที่มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุง  
อาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ยื่นแบบคำขอ  
และเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง ให้เป็นไปตาม  
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้าง  
และปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังสำนักงาน  
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ หากเลยระยะเวลาที่กำหนด  
ถือว่าโรงเรียนละสิทธิ์การขอรับอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียน  
การกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของ  
โรงเรียนการกุศลในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งนี้ สามารถ  
ดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ [www.opec.go.th](http://www.opec.go.th) หัวข้อ กลุ่มงาน สข. กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.) หากมี  
ข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มอุดหนุนการศึกษา ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๒ ๑๐๐๐ ต่อ ๒๔๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๘๔/โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๔๑๖๕